

TỈNH ỦY THÁI BÌNH  
BAN DÂN VẬN

\*

Số 370-CV/BDVTU

V/v triển khai tuyên truyền đấu tranh,  
ngăn chặn hoạt động vi phạm pháp luật  
của "Hội thánh của Đức Chúa Trời Mẹ"

**ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM**

Thái Bình, ngày 08 tháng 5 năm 2018

- Kính gửi: - Ủy ban nhân dân tỉnh,  
- Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị- xã hội tỉnh,  
- Các sở, ban, ngành chức năng,  
- Đài Phát thanh & truyền hình tỉnh, Báo Thái Bình,  
- Các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy,  
- Ban Chỉ đạo công tác tín ngưỡng, tôn giáo  
và công tác nhân quyền các huyện, thành phố.

Thực hiện Thông báo kết luận số 65 ngày 05-5-2018 của Ban Chỉ đạo công tác tín ngưỡng, tôn giáo và công tác nhân quyền tỉnh, Ban Dân vận Tỉnh ủy đã phối hợp với Công an tỉnh, Ban Tôn giáo (Sở Nội vụ) và các sở, ban, ngành liên quan xây dựng Đề cương Tuyên truyền đấu tranh, ngăn chặn hoạt động tôn giáo trái pháp luật của Hội thánh của Đức Chúa Trời Mẹ trên địa bàn tỉnh Thái Bình.

Căn cứ Đề cương này và tình hình thực tế tại địa phương, đơn vị, Ban Dân vận Tỉnh ủy đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị- xã hội tỉnh, các sở, ban, ngành chức năng, Đài Phát thanh & truyền hình tỉnh, Báo Thái Bình, các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy và ban chỉ đạo công tác tín ngưỡng, tôn giáo và công tác nhân quyền các huyện, thành phố chỉ đạo, triển khai công tác tuyên truyền đấu tranh, ngăn chặn hoạt động tôn giáo trái pháp luật của Hội thánh của Đức Chúa Trời Mẹ đảm bảo phù hợp, hiệu quả.

Nơi nhận:

- Thường trực Tỉnh ủy (để báo cáo),
- Như Kính gửi,
- Lưu Văn phòng Ban Dân vận Tỉnh ủy.

**TRƯỞNG BAN**



**Nguyễn Tiến Thành**





ĐỀ CƯƠNG TUYÊN TRUYỀN ĐẤU TRANH,  
NGĂN CHẶN HOẠT ĐỘNG TÔN GIÁO TRÁI PHÁP LUẬT  
CỦA HỘI THÁNH CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI MẸ (HỘI THÁNH CỦA  
ĐỨC CHÚA TRỜI) TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THÁI BÌNH

-----

I- Những ngày qua, dư luận xã hội và báo chí phản ánh nhiều về những bức xúc trong hoạt động cực đoan, vi phạm đạo đức, vi phạm pháp luật, gây phức tạp về an ninh trật tự xã hội của các đối tượng hoạt động tuyên truyền, phát triển tổ chức mang tên Hội thánh của Đức Chúa Trời Mẹ (hay còn gọi là "Hội thánh của Đức Chúa Trời") tại nhiều địa phương trong cả nước trong đó có tỉnh Thái Bình.

Hội thánh của Đức Chúa Trời Mẹ do Anh Xang Hồng (người Hàn Quốc, sinh năm 1918, chết năm 1985) thành lập năm 1964, trụ sở chính đặt tại Bundang, thành phố Sungnam, tỉnh Kyunggi, Hàn Quốc. Tổ chức này đã phát triển, có mặt ở nhiều quốc gia trên thế giới với khoảng 2,5 triệu tín đồ và cũng có những phản ảnh tiêu cực trong hoạt động tôn giáo như ở nước ta. Du nhập vào Việt Nam từ năm 2001, mặc dù, chưa được công nhận tư cách pháp nhân, chưa được cấp có thẩm quyền cho phép hoạt động tôn giáo, song số đối tượng cầm đầu của tổ chức này đã tích cực hoạt động, tuyên truyền trái pháp luật trên nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước và trong đó có Thái Bình.

Giáo lý của tổ chức này chủ yếu được chấp vá, pha tạp, cải biên, phần lớn có nhiều nội dung không đúng với Kinh thánh, tin có Đức Chúa Trời Mẹ, cầu nguyện gọi tên Đấng Anh Xang Hồng, không sử dụng cây Thánh giá, không tổ chức lễ Giáng sinh, tin vào Chúa tái lâm và Ngày tận thế. Hoạt động tuyên truyền mang tính chất mê tín dị đoan, lừa bịp, các đối tượng đi tuyên truyền tự xưng là "Nhà tiên tri", người tin theo không được nghi ngờ lời "Nhà tiên tri" thì mới linh nghiệm...; luận điệu tuyên truyền là chỉ cần sống cho bản thân mình, từ bỏ gia đình, từ bỏ tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên, không làm cũng có ăn, sắp đến ngày tận thế phải đi theo Hội thánh này mới được cứu rỗi và khi chết thì được lên thiên đàng bằng con tàu Seon, chỉ chở được 30 người/chuyến... và khi tham gia phải đóng 10% thu nhập. Trong thời gian qua, các đối tượng cầm đầu của tổ chức này đã tích cực tuyên truyền, lôi kéo các tầng lớp nhân dân tham gia, trong đó tập trung nhằm vào số cán bộ hưu trí, học sinh, sinh viên, công nhân, người lao động có thu nhập, đến nay, trên cả nước đã có hàng ngàn người tin theo.

II- Tại Thái Bình, theo báo cáo của các ngành chức năng, hiện trên địa bàn tỉnh xuất hiện 01 điểm nhóm và khoảng trên 80 người tham gia (Thành phố 25, Đông Hưng 24, Hưng Hà 7, Quỳnh Phụ 12, Vũ Thư 7, Thái Thụy 3, Kiến Xương 5, Tiền Hải 1), ngoài ra còn một số người Thái Bình không có mặt ở địa

phương và một số người địa phương khác đến Thái Bình học tập, lao động, công tác cũng tin theo tổ chức này. Cụ thể:

- Điểm nhóm tại tư gia bà Dương Thị Tuyền ở thôn Trấn Tây, xã Vũ Chính, thành phố Thái Bình xuất hiện từ tháng 11-2015. Khi mới thành lập, nhóm này thường tụ tập sinh hoạt vào thứ 3, thứ 7 hàng tuần. Do bị chính quyền đấu tranh xử lý, Tuyền thay đổi phương thức hoạt động, chia thành các nhóm nhỏ (từ 3-5 người), luân phiên sinh hoạt từ 2-3 giờ một lần vào các ngày thứ 7, chủ nhật. Từ năm 2017, Tuyền và các đối tượng trong nhóm tập trung tuyên truyền, lôi kéo số sinh viên các trường cao đẳng, đại học trên địa bàn tỉnh, đến nay, có trên 10 sinh viên và khoảng 35 người thường xuyên sinh hoạt tại nhà Tuyền.

- Từ giữa năm 2016 đến nay, đã xuất hiện 10 đối tượng thường trú ở các huyện Hưng Hà, Đông Hưng, Quỳnh Phụ, Kiến Xương, Thái Thụy và 8 đối tượng từ tỉnh ngoài về Thái Bình tổ chức thành các nhóm 2-3 người lợi dụng các hoạt động như đi bán bảo hiểm xe máy, giấy vệ sinh... để tuyên truyền, lôi kéo người dân ở các địa phương trong tỉnh tham gia và thuê 12 nhà (Đông Hưng 5, Hưng Hà 3, Thành phố 2, Kiến Xương 1, Thái Thụy 1) làm nơi tụ tập, sinh hoạt (gọi là Sion).

Hoạt động của tổ chức này tại Thái Bình cũng mang tính chất mê tín dị đoan, lừa bịp nhằm thu lợi về kinh tế; trái với thuần phong mỹ tục, trái với đạo đức truyền thống, trái văn hoá, trong đó có việc ứng xử không tốt với tín ngưỡng, với việc thờ cúng ông bà tổ tiên; đã gây ra những tác động tiêu cực đến nhiều mặt trong đời sống sinh hoạt, học tập, lao động sản xuất của những người bị lôi kéo tham gia và gia đình của họ; ảnh hưởng đến an ninh trật tự xã hội ở các địa phương, cơ sở trong tỉnh và gây hoang mang, bức xúc trong dư luận. Trong số 80 người tham gia, có 62 nữ, 18 nam giới, có trường hợp là đảng viên, viên chức, giáo dân Công giáo; 04 trường hợp là vợ chồng, mẹ con hoặc bố con cùng tham gia, có hàng chục sinh viên đã bỏ học, bỏ gia đình đi theo; một số trường hợp do vợ hoặc chồng tham gia nên phải ly hôn; nhiều trường hợp mang tài sản của bản thân và gia đình để dâng hiến cho tổ chức; nhiều gia đình có người thân tham gia tổ chức này đã lo lắng, bức xúc, có đơn tố cáo, đề nghị các cấp, các ngành giải quyết và giúp đưa người thân của họ ra khỏi tổ chức này.

Như vậy, hoạt động của Hội thánh của Đức Chúa Trời Mẹ tại Thái Bình đã vi phạm Khoản 3, điểm a, b của Khoản 4 và Khoản 5 - Điều 5 của Luật Tín ngưỡng, tôn giáo năm 2016:

"Điều 5. Các hành vi bị nghiêm cấm:

1. Phân biệt đối xử, kỳ thị vì lý do tín ngưỡng, tôn giáo.
2. Ép buộc, mua chuộc hoặc cản trở người khác theo hoặc không theo tín ngưỡng, tôn giáo.

3. Xúc phạm tín ngưỡng, tôn giáo.

4. Hoạt động tín ngưỡng, hoạt động tôn giáo:

a) Xâm phạm quốc phòng, an ninh, chủ quyền quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, môi trường;

b) Xâm hại đạo đức xã hội; xâm phạm thân thể, sức khỏe, tính mạng, tài sản; xúc phạm danh dự, nhân phẩm của người khác;

c) Cản trở việc thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân;

d) Chia rẽ dân tộc; chia rẽ tôn giáo; chia rẽ người theo tín ngưỡng, tôn giáo với người không theo tín ngưỡng, tôn giáo, giữa những người theo các tín ngưỡng, tôn giáo khác nhau.

5. Lợi dụng hoạt động tín ngưỡng, hoạt động tôn giáo để trục lợi".

**III-** Trước hoạt động phức tạp, vi phạm quy định pháp luật của Hội thánh của Đức Chúa Trời Mẹ trên địa bàn tỉnh, trong thời gian qua, các ngành chức năng, các địa phương trong tỉnh đã phát hiện, lập biên bản, giải tán trên 20 vụ, trục xuất trên 100 lượt người ngoài tỉnh tụ tập sinh hoạt, tuyên truyền tại các địa phương; gọi, hỏi, răn đe các đối tượng cầm đầu, tích cực; vận động 12/12 chủ nhà chấm dứt hợp đồng thuê nhà với các đối tượng tỉnh ngoài; cùng các gia đình có người thân tuyên truyền, vận động họ từ bỏ Hội thánh của Đức Chúa Trời Mẹ; tăng cường tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng để nhân dân biết, cảnh giác, không tin theo tổ chức này.

Để công tác đấu tranh đối với hoạt động vi phạm pháp luật của Hội thánh của Đức Chúa Trời Mẹ đạt hiệu quả, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt tín ngưỡng, tôn giáo bình thường của nhân dân trong tỉnh, Tỉnh uỷ, Uỷ ban nhân dân tỉnh yêu cầu các cấp, các ngành, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội trong tỉnh triển khai thực hiện các giải pháp sau:

1- Tăng cường tuyên truyền trong cán bộ, đảng viên, công chức viên chức, người lao động, chiến sỹ trong lực lượng vũ trang, học sinh sinh viên, đoàn viên, hội viên và quần chúng nhân dân chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo; đồng thời, nhận thức rõ bản chất, cách thức hoạt động tôn giáo trái pháp luật và những tác động tiêu cực đối với xã hội của Hội thánh của Đức Chúa Trời Mẹ, từ đó nâng cao cảnh giác, không hưởng ứng, không tham gia tổ chức này.

2- Thường xuyên rà soát, phát hiện, kiên quyết đấu tranh, ngăn chặn, giải tán hoạt động của Hội thánh của Đức Chúa Trời Mẹ xuất hiện trên địa bàn và có biện pháp ngăn chặn tổ chức này cũng như các hiện tượng tôn giáo mới khác tuyên truyền, phát triển đạo trái pháp luật trong cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, trường học. Thành phố Thái Bình chỉ đạo các ban, ngành chức năng và xã Vũ Chính tập trung đấu tranh, xoá bỏ dứt điểm hoạt động trái pháp luật của Hội thánh của Đức Chúa Trời Mẹ tại nhà Dương Thị Tuyển, thôn Trấn Tây, xã Vũ Chính.

3- Ban Tôn giáo (Sở Nội vụ) tham mưu xây dựng, triển khai kế hoạch cụ thể trong việc đấu tranh, ngăn chặn hoạt động tôn giáo trái pháp luật của các đối tượng cầm đầu Hội thánh của Đức Chúa Trời Mẹ tại Thái Bình. Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn tăng cường công tác quản lý Nhà nước về tôn giáo, chưa cấp phép sinh hoạt tôn giáo cho các điểm nhóm Hội thánh của Đức Chúa Trời Mẹ; đồng thời, thận trọng, chặt chẽ trong việc xét điều kiện đăng ký sinh hoạt điểm nhóm của các hiện tượng tôn giáo mới khác đảm bảo đúng quy định của Luật Tín ngưỡng, tôn giáo.

4- Đài Phát thanh và truyền hình tỉnh, Báo Thái Bình phối hợp với các cơ quan chức năng tăng cường tuyên truyền rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng về hoạt động và những tác động tiêu cực đối với xã hội của Hội thánh của Đức Chúa Trời Mẹ để nhân dân hiểu, cảnh giác và không bị lôi kéo tham gia.

5- Công an tỉnh chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ, công an các địa phương tiếp tục chủ động nắm tình hình, kịp thời tham mưu giúp cấp uỷ, chính quyền biện pháp đấu tranh, ngăn chặn hoạt động của Hội thánh của Đức Chúa Trời Mẹ; thu thập, củng cố tài liệu, chứng cứ về hoạt động vi phạm pháp luật của số đối tượng cầm đầu, tích cực đề phục vụ công tác đấu tranh, xử lý./.